



ĐIỂM TIN HÀNG NGÀY

TỔNG HỢP THÔNG TIN NỔI BẬT PHẢN ÁNH
TRÊN MỘT SỐ BÁO, ĐÀI VỀ LĨNH VỰC THỦY SẢN
(Thứ năm, Ngày 07 tháng 08 năm 2025)

I. NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Báo Nông Nghiệp đăng tải các tin, bài:

+ Lo ô nhiễm từ hồ nuôi cá lóc: [Bài 1] Sinh kế vùng biển bãi ngang

Hơn chục năm nay, ngư dân vùng biển bãi ngang của các xã Cam Hồng, Ngư Sen (tỉnh Quảng Trị), đã tạo sinh kế từ việc đào hồ nuôi cá lóc... (Tác giả: **Tâm Phùng**, 07/08/2025).[Xem chi tiết](#)

Báo Tép Bạc đăng tải các tin, bài:

+ Mô Hình Nuôi Kết Hợp Ba Loài Trong Cùng Một Ao: Tiềm Năng Và Thách Thức

Mô hình nuôi trồng thủy sản kết hợp tôm thẻ chân trắng (*Litopenaeus vannamei*) cùng các loài cá (như cá rô phi, cá dìa, cá đối) và cua biển (*Scylla serrata*) đang được xem là một giải pháp sản xuất khả thi và đã được triển khai thử nghiệm tại các vùng nuôi nước lợ ven biển của Việt Nam. Tuy nhiên, việc vận hành thành công mô hình đa loài này đòi hỏi một quy trình kỹ thuật và quản lý chặt chẽ hơn so với các phương pháp nuôi đơn hoặc đôi loài. (Tác giả: **Dũng**, 07/08/2025).[Xem chi tiết](#)

Báo Tép Bạc đăng tải các tin, bài:

+ Mô hình nuôi lươn không bùn đầu tiên ở Thượng Đức cho tín hiệu tích cực

Với quyết tâm dấn thân vào hướng đi chưa ai thử, chị Phan Thị Hoài Thương – một phụ nữ trẻ ở xã Thượng Đức (Hà Tĩnh) – đang từng bước chứng minh hiệu quả của mô hình nuôi lươn không bùn. Sau gần một năm, mô hình này không chỉ mở ra kỳ vọng về kinh tế mà còn góp phần định hình hướng phát triển nông nghiệp hiện đại tại địa phương. (Tác giả: **T.N.T.D**, 07/08/2025).[Xem chi tiết](#)

Báo Bnews đăng tải các tin, bài:

+ Tạo thương hiệu tôm hữu cơ độc nhất tại Việt Nam

Sự liên kết chặt chẽ từ doanh nghiệp chế biến, người nông dân và cơ quan quản lý là một trong những yếu tố giúp các mô hình nuôi tôm - rừng sinh thái đạt chứng nhận quốc tế. (Tác giả: **Hoàng Liên Sơn**, 06/08/2025).[Xem chi tiết](#)

II. KHAI THÁC THỦY SẢN

Báo Khánh Hòa đăng tải các tin, bài:

+ Khẩn trương thực hiện thủ tục cấp, gia hạn Giấy phép khai thác thủy sản

Toàn tỉnh hiện có 214 tàu cá hết hạn Giấy phép khai thác thủy sản, có nguy cơ cao vi phạm IUU. Để các tàu cá có Giấy phép khai thác thủy sản theo quy định, các cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở trong tỉnh đang tích cực phối hợp để hỗ trợ ngư dân giải quyết dứt điểm vấn đề này. (Tác giả: **Hải Lăng**, 06/08/2025).[Xem chi tiết](#)

Báo An Giang đăng tải các tin, bài:

+ Rộn ràng mùa cá linh ở đầu nguồn

Tháng 8, dòng Mekong cuộn chảy đỏ quạch phù sa là thời điểm ngư dân đầu nguồn xã Nhơn Hội tất bật khai thác, mua bán cá linh trong mùa lũ. (Tác giả: **Thành Chính**, 07/08/2025).[Xem chi tiết](#)

Báo Biên Phòng đăng tải các tin, bài:

+ Tập huấn, phổ biến quy định pháp luật về thủy sản và biện pháp chống khai thác IUU

Ngày 6/8, tại UBND xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp, Cục Thủy sản và Kiểm ngư thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Chi cục Thủy sản tỉnh và Đoàn Biên phòng Kiên Phước (BĐBP Đồng Tháp) tổ chức tập huấn, phổ biến chuyên môn các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thủy sản và các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) năm 2025. (Tác giả: **Đoàn Phát**, 07/08/2025).[Xem chi tiết](#)

Báo Biên Phòng đăng tải các tin, bài:

+ Kiên quyết ngăn chặn hoạt động khai thác hải sản trái phép

Là “hậu phương của Trường Sa”, đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng không chỉ là điểm tựa vững chắc của ngư dân vươn khơi, mà còn là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước về kiểm soát, phòng chống khai thác IUU, qua đó, góp phần bảo vệ uy tín của ngành thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế và giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới biển trong tình hình mới. (Tác giả: **Hồng Lam**, 07/08/2025).[Xem chi tiết](#)

III. THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

Báo Người Đưa Tin đăng tải các tin, bài:

+ Bị ảnh hưởng bởi thuế quan của ông Trump, một quốc gia châu Á sẽ bán tôm sang Trung Quốc

Sau khi bị Mỹ áp thuế nhập khẩu lên tới 19% đối với mặt hàng tôm, ngành tôm Indonesia đang chao đảo. Xuất khẩu sang Mỹ – thị trường lớn nhất – giảm mạnh buộc nước này phải gấp rút tìm lối đi mới, trong đó có việc chuyển hướng sang thị trường Trung Quốc. (Tác giả: **Thu Trang**, 07/08/2025).[Xem chi tiết](#)

Báo Vietnamnet đăng tải các tin, bài:

+ DN xuất khẩu ừn ừn nhưng lại khó bán ở siêu thị trong nước

Thông tin trên được đại diện Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) nêu lên khi đề cập việc các doanh nghiệp chuyên xuất khẩu đang khó bán hàng tại chính thị trường trong nước. (Tác giả: **Trần Chung**, 07/08/2025).[Xem chi tiết](#)

IV. VẤN ĐỀ KHÁC

Báo Pháp Luật đăng tải các tin, bài:

+ Triển lãm Vietfish 2025: TP.HCM thành tâm điểm thủy sản châu Á

Giữa bối cảnh xuất khẩu tăng trưởng ấn tượng, triển lãm Vietfish 2025 được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới, kết nối doanh nghiệp Việt với các cơ hội toàn cầu và chinh phục thị trường nội địa. (Tác giả: **Quang Huy**, 06/08/2025).[Xem chi tiết](#)

Báo Biên Phòng đăng tải các tin, bài:

+ Nghề đan lát ngư cụ đánh bắt hải sản mùa nước nổi ở Đồng Tháp

Khi những cánh đồng trũng ở miền Tây bắt đầu ngập lũ, cũng là lúc làng nghề đan lát ngư cụ đánh bắt hải sản ở Đồng Tháp rộn ràng tiếng chẻ tre, đập lưới, xe dây... Nghề truyền thống này không chỉ giữ gìn một nét đẹp văn hóa lâu đời, mà còn mang lại sinh kế cho hàng ngàn hộ dân trong mùa nước nổi, mùa mưu sinh, mùa của cơ hội và hy vọng. (Tác giả: **Quang Hanh**, 07/08/2025).[Xem chi tiết](#)

Báo Nông Nghiệp đăng tải các tin, bài:

+ Vận động ủng hộ ngư dân ngành thủy sản có hoàn cảnh khó khăn

Theo kế hoạch, chương trình sẽ được tổ chức bên lề sự kiện Vietfish 2025 diễn ra từ ngày 20 - 22/8/2025 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM. (Tác giả: **Hà An**, 06/08/2025).[Xem chi tiết](#)

